

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2022*

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 27/TTHĐND, ngày 30/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 3, HĐND huyện, khóa XIV;

Căn cứ Báo cáo số 14/BC-TTHĐND, ngày 30/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã kiểm tra, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri⁽¹⁾, cụ thể như sau:

I. Cử tri xã Đăk Tô Kan

1. Cử tri ý kiến nghị : Đề nghị làm cầu qua suối Đăk Tô Kan đi khu sản xuất đoạn Thôn Đăk HNĐng.

Trả lời: Hiện nay thôn Đăk HNĐng đã có cầu treo bắc qua suối Đăk Tô Kan, vị trí cầu nằm ở ranh giới giữa 2 thôn Đăk HNĐng và Thôn Đăk Nông, phục vụ cho nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân. Công trình này được ngân hàng tài trợ năm 2017 theo nguyện vọng của nhân dân 2 thôn này. Nay cử tri muốn đầu tư thêm cầu treo mới ngay giữa trung tâm thôn là chưa hợp lý. Vì vị trí đề nghị đầu tư mới cách cầu cũ đang sử dụng chưa tới 200m. Bên cạnh đó, vị trí này có biên độ dòng chảy lớn không phù hợp đầu tư cầu treo và mức đầu tư rất lớn. Mặt khác, hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện với nguồn kinh phí rất hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện là rất lớn. Do đó, đối với ý kiến của cử tri đề nghị tiếp tục sử dụng cầu treo hiện có. Trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn huyện (*Phòng Kinh tế và Hạ tầng*) sẽ sớm kiểm tra, khảo sát, trên cơ sở đó đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư tại vị trí thích hợp và khi cân đối được nguồn.

2. Cử tri ý kiến nghị : Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, phân định rõ diện tích rẫy của hộ dân A Hạnh (Tê Xô Ngoài) đang sản xuất và đất Lâm trường quản lý.

⁽¹⁾ Công văn số 1756/UBND-VP ngày 30/6/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Khóa XIV.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai kiểm tra. Sau khi làm việc với UBND xã, thì diện tích đất rẫy của ông A Hạnh nằm trong lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý, (trong quá trình đơn vị chưa sử dụng phần đất này hộ ông A Hạnh có đề nghị Công ty cho mượn lại để canh tác). Do vậy theo đề nghị của ông A Hạnh phân định, đo đạc là không đúng. Theo thông tin của UBND xã và Công ty, việc người dân trồng mì trên đất công ty đã được công ty thông báo thu hồi đất để trồng rừng từ trước nhưng do người dân không chấp hành nên trồng mì, do vậy Công ty cưỡng chế để thu hồi đất để trồng rừng là đúng quy định.

3. Cử tri kiến nghị : Đề nghị Điện lực xem xét, kéo thêm các đường dây điện dẫn đến một số vị trí người dân ở nhưng chưa có điện tại thôn Đắk H Năng vì hiện nay người dân tự kéo, khoảng cách xa và không an toàn.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế điện lực Tu Mơ Rông, trước mắt để đảm bảo sử dụng điện an toàn và hiệu quả (đối với những hộ dân nhà cách xa cột điện), đề nghị bà con sử dụng cột tre, gỗ... chắc chắn, chiều cao sau khi trồng cột đảm bảo không nhỏ hơn 5m để kéo điện về nhà (báo với điện lực trước khi kéo để Điện lực hỗ trợ về kỹ thuật).

Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo và xem xét nguồn vốn phù hợp (nếu có) để đầu tư kéo điện sớm cho bà con.

4. Cử tri kiến nghị : Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chi trả một số chế độ học sinh tại Trường Mầm non Đắk Tô Kan. Đề nghị chỉ đạo ngành chức năng tăng cường quản lý, giám sát công tác chuyên môn trong dạy và học, giáo viên đứng lớp quan tâm học sinh trong giờ học, không để tình trạng học sinh tự đi về ... mà giáo viên không biết (Tại điểm trường thôn Đắk Nông - Mầm non).

Trả lời: UBND huyện tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo cho các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra việc chi trả chế độ trong thời gian đến.

Thời gian vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và các đơn vị trường học triển khai thực hiện đầy đủ và đúng với từng đối tượng học sinh về các chế độ chính sách². Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh toàn trường và thông báo đến toàn thể phụ huynh nắm bắt được các chế độ chính sách học sinh được thụ hưởng. Qua đó cũng đã triển khai các khoản mua sắm, trang bị cho học sinh trong quá trình học tập tại trường. Trong đó đã thống nhất với phụ huynh sử dụng kinh phí tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP để mua sắm sách vở, đồ dùng dụng cụ học tập, đồ chơi, tranh thiết bị thiết yếu phục vụ dạy, học và phục vụ các hoạt động sinh hoạt tại lớp của học sinh. Phụ huynh

² - Chế độ thụ hưởng Nghị định 81/2021/NĐ-CP về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Chế độ thụ hưởng Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi.

- Chế độ học bổng theo Thông tư 42/2013/TTLT_BGD&ĐT-BLĐTBXH-BTC cho học sinh.

đã thống nhất nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp mua sắm tập trung. Nhà trường đã thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách đối với học sinh (*Nội dung này đã được HĐND xã giám sát, kiểm tra vào cuối năm học 2021 – 2022*).

- Điểm trường thôn Đăk Nông xã Đăk Tô Kan có tổng số 02 lớp/53 cháu/3 giáo viên.

Điểm trường đóng trên địa bàn thôn Đăk Nông, nhà của của các em ở sát xung quanh trường. Trong quá trình dạy học giáo viên đã thực hiện nghiêm túc việc dạy-học và quản lý giờ nghỉ trưa của các cháu. Tuy nhiên ý kiến của cử tri đã nêu trong cuộc họp tiếp xúc cử tri tình trạng các cháu tự ý bỏ về, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường sẽ xác minh làm rõ nếu có tình trạng trên thì nhà trường sẽ chấn chỉnh, chỉ đạo tăng cường việc quản lý giờ giấc của học sinh đối với giáo viên trong thời gian tới và những năm học tiếp theo.

II. Cử tri xã Đăk Rơ Ông

1. Cử tri kiến nghị : Đề nghị UBND huyện xem xét sửa chữa đường đi vào khu sản xuất Đăk Nia, đường đi 4 xã phía Tây.

Trả lời: Công trình trên UBND xã Đăk Rơ Ông đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

2. Cử tri kiến nghị : Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, hướng dẫn giải quyết chế độ thân nhân liệt sĩ của gia đình ông A Anh – Kon Hia 3 có bố là Liệt sĩ A Điền.

Trả lời: Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Gồm có các chế độ sau:

* Chế độ ưu đãi trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ

(*Quy định tại Điều 26 của Nghị định. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ*), cụ thể:

- Trường hợp thân nhân là con của Liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi
- Trường hợp thân nhân là con của Liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học.
- Trường hợp thân nhân là con của Liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng trước khi đủ 18 tuổi phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

-Nếu thân nhân của Liệt sĩ đảm bảo thuộc 01 trong 3 điều nói trên, được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ, mức hưởng hàng tháng hiện nay là 1.624.000 đồng/tháng (*thẩm quyền Sở Lao động-TBXH tỉnh ban hành Quyết định*).

- Đối chiếu, phản ánh kiến nghị của cử tri, thì ông A Anh, sinh năm 1966, cư trú tại thôn Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông là con của Liệt sĩ A Điền là không đủ

điều kiện để giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

*** Chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ:**

(Quy định tại Điều 28 của Nghị định. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ), cụ thể:

- Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định thì được hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. (thẩm quyền Sở Lao động-TBXH tỉnh ban hành Quyết định).

- Qua kiểm tra chế độ trợ cấp thờ cúng Liệt sĩ A Điền, thì A Anh là con của Liệt sĩ A Điền, người đang nhận chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ lâu nay là đảm bảo đúng theo quy định. Ngoài ra không có chế độ nào khác.

3. **Cử tri kiến nghị:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, giải quyết chế độ thanh niên xung phong cho bà Y Tó - Kon Hia 3 – Đăk Rơ Ông.

Trả lời: Bà Y Tó, Thôn Kon Hia 3 đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg, được UBND tỉnh Phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 29/7/2021.

Trên cơ sở Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh, ngày 24/8/2021, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã chi trả số tiền **3.600.000** đồng (Số tiền bằng chữ: Ba triệu sáu trăm ngàn đồng) là số tiền chế độ của bà Y Tó do ông A Anh là con trai bà Y Tó nhận thay, có sự chứng kiến và xác nhận của Ông A Vôn Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đăk Rơ Ông (Có chứng từ ký nhận kèm theo).

4. **Cử tri kiến nghị:** Đề nghị UBND huyện quan tâm làm đường đi khu sản xuất tại thôn Kon Hia 1, dự án Ai len, đoạn chưa đổ bê tông

Trả lời: Hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã rà soát đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành việc đăng ký danh mục trong đó có danh mục đường đi khu sản xuất tại thôn Kon Hia 1 dự kiến đầu tư trong năm 2022-2023. Do đó, sau khi được HĐND huyện thông qua UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn, UBND xã Đăk Rơ Ông triển khai thực hiện theo quy định.

5. **Cử tri kiến nghị:** Đề nghị quy hoạch, bố trí đất làm sân thể thao tại thôn Kon Hia 3

Trả lời: Năm 2021 UBND huyện triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông (được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông). Tuy nhiên trong quá

trình triển khai lập quy hoạch UBND xã không đề xuất quy hoạch khu thể thao thôn Kon Hia 3. Sau khi làm việc với UBND xã thì quỹ đất tại thôn Kon Hia 3 không đủ để bố trí xây dựng sân thể thao theo quy định.

- Đề có quỹ đất xây dựng sân thể thao thôn Kon Hia 3. Đề nghị UBND xã tiếp tục rà soát vị trí phù hợp, đồng thời đăng ký bổ sung và đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để thực hiện trong thời gian tới.

III. Cử tri xã Đăk Na

1. Cử tri kiến nghị : Đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQL XDCB huyện (chủ đầu tư) khẩn trương sửa chữa công trình thủy lợi Măng Na, khắc phục lỗi thiết kế đập đầu mối để nhân dân canh tác vụ mùa 2022. Hiện nay đã gần trở thời vụ, không có nước để nhân dân làm đất (từ khi sửa chữa thì thủy lợi bị tắt nghẽn, không có nước và nhân dân không tự khắc phục được do lỗi thiết kế)

Trả lời: công trình thủy lợi Măng Na đã thi công lâu năm (từ khi tách huyện, đã hết thời hạn bảo hành), việc đường ống đập đầu mối có khúc cua gấp làm nghẹt rác, Ban QLDA ĐTXD huyện đã nhờ người tháo và hốt rác, việc sửa chữa đoạn ống này là trách nhiệm của UBND xã, nếu nguồn sửa chữa quá lớn mới báo về huyện.

2. Cử tri kiến nghị : Đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQL XDCB huyện, đơn vị thi công tuyến đường dân dân từ thôn Mô Bành 1 đi thôn Ba Ham, trong quá trình tập kết vật liệu xe đi hư hỏng mặt đường từ tuyến tỉnh lộ 678 vào đến nhà rông thôn (đã khắc phục nhưng chưa đảm bảo), đặt biệt là xe chở vật liệu làm bê hoàn toàn tẩm đan kênh dẫn nước thủy lợi Măng Tá, sau khi bê tẩm đan đơn vị thi công đổ đá vào kênh để xe lưu thông dẫn đến không có nước để dân canh tác. Đề nghị sớm khắc phục, sửa chữa

Trả lời: - Trước khi thi công đơn vị thi công và Thôn trưởng thôn Mô Bành 1 đã tiến hành kiểm tra hiện trạng mặt đường bê tông vào công trình, đoạn từ tỉnh lộ 678 vào đến Nhà rông thôn Mô Bành 1. Trong quá trình tập kết vật liệu xe đi hư hỏng mặt đường từ tuyến tỉnh lộ 678 vào đến Nhà rông thôn thì đơn vị thi công đã sửa chữa, khắc phục những điểm hư hỏng và đã bàn giao cho Trưởng thôn Mô Bành 1 vào ngày 19/01/2022 (*có Biên bản bàn giao kèm theo*);

- Sửa chữa lại tẩm đan kênh dẫn nước thủy lợi Măng Tá trong quá trình thi công đã bị bê: Sau khi công trình hoàn thành và không còn vận chuyển vật liệu thì đơn vị thi công đã sửa chữa, khắc phục xong vào ngày 24/8/2021 và đã mời Trạm quản lý Thủy Nông huyện Đăk Tô để bàn giao (*có Biên bản bàn giao kèm theo*).

- UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý và UBND xã kiểm tra, báo cáo cụ thể để có phương án nếu chưa khắc phục xong.

3. Cử tri kiến nghị : Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xây dựng cầu treo Nông Pót (dài 35m) qua khu sản xuất và khu dự trữ lương thực thôn Kon Chai vì mùa mưa nước suối lớn không vận chuyển giống, phân bón và thu hoạch nông sản được (*Qua trả lời của UBND xã do*

nguồn vốn của nhà nước còn ít, xã đã đề xuất danh mục đầu tư công giai đoạn 2020-2025 theo thứ tự ưu tiên, nên không có cầu treo Nông Pót trong danh mục)

Trả lời: Hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện với nguồn kinh phí rất hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện là rất lớn. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã rà soát đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên lựa chọn các danh mục thật sự cấp thiết phục vụ trực tiếp nhu cầu dân sinh. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND xã Đắk Na rà soát các nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục theo khả năng cân đối ngân sách.

IV. Cử tri xã Măng Ri

1. Cử tri Kiến nghị : Hiện nay đường vào trụ sở UBND xã Măng Ry là tuyến đường nội thôn của Thôn Ngok La, hiện trạng đường rất hẹp và xuống cấp nghiêm trọng. Xã đề xuất UBND huyện nên ưu tiên bố trí nguồn vốn sớm nâng cấp, sửa chữa trong thời gian gần nhất.

Trả lời: Hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã rà soát đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành việc đăng ký danh mục trong đó có danh mục Đường từ thôn Đắk Đơn lên UBND xã. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND xã Măng Ri rà soát, ưu tiên thực hiện đầu tư trong giai đoạn theo quy định.

2. Cử tri tri thôn Pu Tá kiến nghị: Hiện nay thôn Pu Tá số hộ tăng lên, quỹ đất để bố trí đất ở cho các hộ mới tách không còn. Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty Lâm nghiệp Đắk Tô thống nhất thu hồi một phần diện tích trồng rừng (đã khai thác trắng) của Công ty giao cho địa phương để quy hoạch và bố trí đất ở cho các hộ mới tách tại thôn Pu Tá xã Măng Ry

Trả lời: - Diện tích UBND xã đề nghị thu hồi (*khai thác trắng*) được quy hoạch là đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô quản lý (*tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông*) nên việc UBND xã đề nghị thu hồi là không phù hợp để bố trí dân cư theo quy định.

- Để xây có quỹ đất bố trí khu tái định cư, UBND huyện đề nghị UBND xã Măng Ri tiếp tục rà soát, xác định vị trí phù hợp, đồng thời đăng ký danh mục đầu tư, cập nhật đăng ký bổ sung đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để thực hiện trong thời gian tới.

- Hiện nay, khu tái định cư thôn Chung Tam nhiều hộ dân không ở, đề nghị UBND xã rà soát làm việc cụ thể để thu hồi cấp cho các hộ có nhu cầu, không để lãng phí đất đai và hạ tầng đã đầu tư.

V. Cử tri xã Tê Xăng

1. Hiện nay tuyến đường 672 đi vào 2 xã Tê Xăng và Măng Ry rất hẹp và xuống cấp. Đề nghị UBND huyện đề xuất với Tỉnh sớm nâng cấp, mở rộng đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc đi lại cho nhân dân.

Trả lời: Tuyến đường Tỉnh lộ 672 đi vào 2 xã Tê Xăng và Măng Ry là tuyến đường quan trọng trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá cho nhân dân hai xã Tê Xăng và Măng Ry. Hiện tuyến đường này rất hẹp, một số đoạn bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá cho nhân dân. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đề nghị bố trí kinh phí để mở rộng, cải tạo, sửa chữa tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân.

2. Cử tri kiến nghị: Khu vực sản xuất của 3 thôn Tân Ba - Đăk Song - Tu Thố xã Tê Xăng bị đất bồi lấp do thi công xây dựng Thủy điện Ry Ninh. Cử tri 3 thôn đề nghị UBND huyện báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh biết và chỉ đạo chủ đầu tư công trình thủy điện Ry Ninh kịp thời bồi thường, đền bù diện tích đất sản xuất bị thiệt hại cho người dân của 3 thôn trên.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo triển khai lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân 3 thôn. Đã có văn bản nhiều lần nhắc nhở chủ đầu tư - Công ty thủy điện Ry Ninh nhưng đến nay, theo báo cáo của công ty, do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài gây khó khăn cho đơn vị nên vẫn chưa chi trả tiền cho bà con. Hiện Công ty đang làm thủ tục xin gia hạn tiến độ dự án, UBND huyện đã thống nhất và đề nghị sau khi có cấp có thẩm quyền quyết định gia hạn, phải tiến hành đền bù theo phương án. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục nhắc nhở chủ đầu tư, đồng thời báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý nếu Công ty không thực hiện đền bù.

3. Cử tri kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý DA huyện sớm khảo sát và đầu tư tuyến đường từ cầu bản thôn Đăk Song giáp đường đi Tu Thố (khoảng 800m) để thuận lợi cho việc lưu thông các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Trả lời: Công trình trên UBND xã Tê Xăng đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (năm 2024).

4. Cử tri kiến nghị: Hiện nay đang thi công công trình đường Tân Ba- Mô Za (ATK) quá trình đổ đất thải công trình có ảnh hưởng diện tích hoa màu của người dân và nhà ở của các hộ: A Điểm; hộ A Nguyễn; hộ A Ngọc và hộ A Thiếp thôn Tân Ba. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư (Ban quản lý DAXD huyện) phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, thống kê diện tích, hoa màu và nhà ở của các hộ bị thiệt hại có phương án bồi thường và giải quyết đất ở cho các hộ bị ảnh hưởng

Trả lời: Sau khi các hộ dân trên ý kiến Ban QLDA ĐTXD huyện đã phối hợp với UBND xã kiểm tra thực tế tại hiện trường các hộ : A Điểm, A Nguyễn,

A Ngọc không bị ảnh hưởng hoa màu cũng như nhà ở của người dân. Hộ A Thiệp thôn Tân Ba có đất nằm trên taluy dương (nằm ngoài phạm vi thi công), nhưng do bị sạt lở khi mưa bão vừa qua. Ban QLDA ĐTXD huyện đã phối hợp với UBND xã và chủ hộ kiểm tra lập phương án bồi thường bổ sung và chi trả tiền khi đầy đủ thủ tục.

5. Cử tri kiến nghị: Cử tri thôn Tu Thố Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan ...sớm lắp đặt trạm phát sóng di động, hiện nay chưa có và sóng rất yếu.

Trả lời: - Năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng VH&TT huyện phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Kon Tum, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra, khảo sát vùng lõm sóng di động tại huyện³. Theo báo cáo kết quả kiểm tra thì hiện nay tại Thôn Tu Thố xã Tê Xăng đã được Viettel đặt 01 trạm thu, phát sóng (mã trạm KTM0126-11) và đã phát sóng vào cuối năm 2021 sau khi tham gia Khảo sát cùng Đoàn với Sở Thông tin và UBND huyện đảm bảo phủ sóng toàn bộ thôn Tu Thố (trừ các điểm bị đồi núi chia cắt và một số vùng lõm). Bên cạnh đó VNPT cũng đã có 01 trạm BTS đặt tại vị trí xã cũ (thuộc thôn Đăk Sông) có thể phủ sóng di động 2G, 3G một phần thôn Tu thố.

- Theo ý kiến cử tri hiện nay có một số điểm có sóng di động yếu. Nguyên nhân có thể do địa hình đồi núi chia cắt, một số điểm thuộc vùng lõm dẫn đến sóng di động yếu hoặc có lúc mất sóng. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên hệ và yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra lại tình trạng sóng và khắc phục

- Trong thời gian đến các đơn vị có liên quan tiếp tục nắm bắt chính xác các vị trí có sóng yếu, không có sóng, cũng như thực hiện mục đích phủ sóng di động 2G, 4G đến 100% các thôn trên địa bàn huyện.

6. Cử tri kiến nghị: Đề nghị huyện sớm đầu tư kiên cố hóa thủy lợi, kênh mương cánh đồng Âm Bly.

Trả lời: - Việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn trong đó có công trình thủy lợi đã được huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có danh mục của công trình thủy lợi Âm Bly⁽⁴⁾.

- Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng kiểm tra, đánh giá và đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2025-2030 trình cơ quan chuyên môn thẩm quyền cấp huyện thẩm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

³ Kế hoạch số 1786/KH-STTTT ngày 04/10/2021, của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra khảo sát các vùng lõm sóng di động trên địa bàn tỉnh; Công văn số 396/VHTT, ngày 06/10/2021 về việc phối hợp khảo sát các vùng lõm sóng di động trên địa bàn huyện; Thông báo số 1900/TB-ĐKTKS, ngày 20/10/2021 về kết luận kiểm tra, khảo sát vùng lõm sóng di động tại huyện Tu Mơ Rông.

⁽⁴⁾ Thủy lợi Âm Bly là thủy lợi do xã quản lý, thuộc thôn Tu Thố, xã Tê Xăng phục vụ tưới tiêu nội đồng cho hơn 10 hộ với tổng diện tích khoảng 2-3 ha

- Trong thời gian trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng cân đối các nguồn kinh phí duy tu sửa chữa, kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, ... được hàng năm giao để sửa chữa kênh mương đảm bảo theo quy định hiện hành nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của các hộ dân trong khu vực tưới của thủy lợi Âm Bly.

VI. Cử tri xã Ngọc Yêu

1. Cử tri thôn Long Láy 1, thôn Long Láy 2, thôn Tam Rin kiến nghị: Đề nghị UBND huyện xem xét không thu hồi 30% kinh phí nguồn vốn Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 30a (Tiểu dự án 3, dự án 1), Chương trình 135 (Tiểu dự án 2, dự án 2) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (theo Quyết định số 235a/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 của UBND Huyện Tu Mơ Rông).

Lý do: Nguồn vốn hỗ trợ mỗi hộ chỉ 25 triệu đồng/ giai đoạn để hộ dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo là ít, chưa bảo đảm để hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định và thoát nghèo. Mặt khác việc đầu tư: Trồng cà phê, Sơn tra, Đẳng Sâm... Trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, bão lũ, giá cả thị trường thấp hơn nhiều so với vùng thuận lợi. Do đó, sản lượng nông sản thu được từ năm thứ 3 trở đi chỉ đủ cho các hộ dân tái đầu tư chăm sóc cây sau thu hoạch và trang trải một phần vào sinh hoạt gia đình. Vì vậy, cử tri các thôn đề nghị UBND huyện xem xét không thu hồi 30% kinh phí nguồn vốn này để nhân dân tiếp tục đầu tư cho các diện tích cây trồng, tạo thu nhập ổn định cho nhân dân.

Trả lời: Thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 18/2017/TT-BNN&PTNN, ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Công văn số 234/UBND-KGVX ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 235a/QĐ-UBND, ngày 28/3/2019 của UBND Huyện Tu Mơ Rông. Theo đó, mức thu hồi vốn đối với các hộ tham gia dự án⁵ và phải thu hồi theo đúng quy

⁵ - Đối với hộ nghèo: thu hồi 30% vốn nhà nước hỗ trợ.

- Đối với hộ cận nghèo: thu hồi 35% vốn nhà nước hỗ trợ.

- Đối với hộ mới thoát nghèo: thu hồi 40% vốn nhà nước hỗ trợ.

định. Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ có ý kiến kiến nghị với UBND tỉnh về việc xem xét không thu hồi kinh phí nguồn vốn Ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 30a (*Tiểu dự án 3, dự án 1*), Chương trình 135 (*Tiểu dự án 2, dự án 2*) trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

VII. Cử tri xã Tu Mơ Rông

1. Cử tri A Kru, thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị cấp trên đo đạc diện tích đất rẫy đã canh tác lâu đời của người dân.

Trả lời: Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xong phần đo đạc lập bản đồ địa chính. Đồng thời phối hợp với UBND các xã (*trong đó có xã Tu Mơ Rông*) tiến hành lập hồ, sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum. Đề nghị hộ ông A Kru liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

2. Cử tri A Hét, thôn Tu Cấp, xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Huyện làm rõ, tại sao đất ở tại thôn Tu Cấp (*nhóm trên nhà rông*) của bà con đã lâu đời, có đo đạc nhưng không cấp giấy quyền sử dụng đất với lý do là thuộc Rừng phòng hộ.

Trả lời: - Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh (*trong đó có nội dung đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất*). Tuy nhiên chỉ đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất (*đất ở và đất sản xuất nông nghiệp*).

- Đối với hộ ông A Hét và một số hộ trên nhà rông (*đã ở ổn định lâu đời nhưng vị trí nằm trong lâm phần BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông quản lý*). Nội dung này UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với UBND xã Tu Mơ Rông rà soát diện tích đất chồng lấn, đất ở lâu đời của người dân nằm trong lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bóc tách toàn bộ diện tích đất chồng lấn, đất ở lâu đời của người dân và giao về cho địa phương quản lý (*tại báo cáo số 09/BC-BQL ngày 10/02/2020 và báo cáo số 75/BC-BQL ngày 04/8/2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông*) Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay UBND tỉnh chưa có ý kiến trả lời.

Sau khi có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án sử dụng đất, đồng thời tiến hành đo đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân theo quy định.

3. Cử tri A Hét, thôn Tu Cấp, xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Huyện chỉ đạo cơ quan điện lực di dời trụ điện trên taluy đường gần thôn Đăk Ka để người dân làm đường đi khu sản xuất.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Điện lực Tu Mơ Rông tiến hành kiểm tra thực tế để xác định các trụ điện cần di dời, tuy nhiên đến thời

điểm hiện tại Điện lực chưa liên hệ được với cử tri A Hét. Khi liên hệ được với ông A hét điện lực sẽ khảo sát thực tế và sẽ có ý kiến trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

4. Cử tri: Y Khút, thôn Văn sang xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Ban Quản lý Rừng phòng hộ sớm bóc tách diện tích đất sản xuất đã lâu đời của người dân

Trả lời: Lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông đang quản lý tại địa bàn xã Tu Mơ Rông gồm 03 tiểu khu 262, 263 và 264 được quy hoạch cho rừng phòng hộ. Theo ý kiến của cử tri đề nghị bóc tách diện tích đất sản xuất đã lâu đời của người dân tuy nhiên cử tri không nói rõ vị trí và diện tích đối với khu vực cần bóc tách nên Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông chưa rõ là ở khu vực nào. Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông thực hiện nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đối với lâm phần được giao. Việc đo đạc, bóc tách đất đai, cấp đất sản xuất cho nhân dân không thuộc thẩm quyền và chức năng của đơn vị.

Trên đây là báo cáo tổng hợp Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Điện lực Tu Mơ Rông;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô;
- Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh